

เผย "ช่องทางโยกย้ายครู" สอบเป็นผู้ช่วยใหม่

นำเสนอเมื่อ : 4 ต.ค. 2559

เผยครูใช้ช่องโหว่โยกย้าย โดยการเข้าสอบเป็นครูผู้ช่วยใหม่แต่ไม่ลาออกจากตำแหน่งเดิม อาศัยกฎ ก.ค.ศ.เปิดช่องให้ ผอ.โรงเรียนมีอำนาจไฟเขียวให้ทำใ้ "เลขาฯ กพฐ." รับมีเรื่องทำนองนี้จริง เตรียมหารือ "รมว.ศธ." เพราะทำให้ชั้นเรียนวางขาดครู

แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านมา มีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยอยู่แล้ว แต่กลับลงสมัครสอบอีกครั้ง เนื่องจากต้องการขึ้นบัญชีในจังหวัดที่ตนเองต้องการบรรจุ และไม่ต้องการรอการอนุมัติการขอโยกย้ายพื้นที่ จึงใช้วิธีนี้เป็นทางลัดและมีการทำกันมานาน โดยใช้ช่องโหว่ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ใ้ให้อำนาจผู้บังคับบัญชา ซึ่งหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติให้ครูสามารถสอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ โดยไม่ต้องลาออกจากความเป็นครูโรงเรียนเดิม ถือเป็นความเอาเปรียบและเกิดความไม่เป็นธรรมในระบบ ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขจุดช่องโหว่ดังกล่าว

"ถ้าครูทำอย่างนี้ก็ขอถามว่า ทำไม่ไม่เลือกสอบพื้นที่ที่ต้องการเสียตั้งแต่แรก อีกทั้งการขอโยกย้ายคุณจะต้องรอ ไม่ใช่ใช้วิธีการแบบนี้ หรือถ้าคุณจะไปสอบใหม่ก็ควรต้องลาออกจากที่เดิมก่อน" แหล่งข่าวกล่าว

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า การดำเนินการในลักษณะนี้มีมาโดยตลอดและถือว่าไม่ใช่เรื่องผิด เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขยายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.2/ว 20 ที่มีใจความหนึ่งว่า กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู/ครูผู้ช่วยอยู่แล้ว ในการสมัครสอบแข่งขันใหม่ต้องได้รับอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน และตกลงยินยอมให้ย้ายจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเดิมก่อน และผู้นั้นจะต้องสมัครใจที่จะย้ายโดยผลการสอบแข่งขันดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ครูบางกลุ่มอาศัยระเบียบนี้ในการโยกย้ายไปในจังหวัดหรือตำแหน่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ทำตามกติกากำหนดไว้ อีกทั้งเป็นเพียงการขออนุญาตเพื่อไปสอบและจะต้องย้ายตามผลการสอบ ซึ่งหากสอบไม่ได้ก็คาดว่าครูจะต้องกลับมาทำหน้าที่ให้โรงเรียนเดิม

"เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหา เนื่องจากหากมีครูที่ทำในลักษณะนี้จำนวนมาก อัตราว่างของครูแต่ละพื้นที่จะไม่นิ่ง และหากครูสอบได้และย้ายไปที่จังหวัดอื่น โรงเรียนเดิมที่ครูคนนั้นอยู่ก็จะขาดครู ทำให้เกิดช่องว่างของชั้นเรียนทันที ดังนั้นผมคิดว่าจะต้องมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยจะเสนอเพื่อหารือร่วมกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เร็วๆ นี้" เลขาฯ กพฐ.กล่าว

<http://www.thaipost.net/?q=ช่องทางโยกย้ายครูสอบเป็นผู้ช่วยใหม่>